

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าตามภูมิภาค, คาดยังแกว่งในกรอบรอบปัจจัยใหม่

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าตามสกุลเงินภูมิภาค แต่ทิศทางยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบ หลังขาดปัจจัยใหม่ในตลาดช่วงนี้

*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวตันที่ 32.60 และแนวรับที่ 32.70

*ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบางในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยดอลลาร์ถูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) แสดงความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อในระดับต่ำของสหรัฐ

*รายงานการประชุมเฟดประจำวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. แสดงให้เห็นว่า ผู้กำหนดนโยบายบางคนกังวลกับเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน แม้จะมีการตอกย้ำถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.

*เงินซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัยได้รับแรงหนุน จากความกังวลเรื่องการดิ่งลงของตลาดหุ้นจีนในวันพฤหัสบดี โดยตลาดหุ้นจีนได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่องแรงเทขายพันธบัตรจีน ขณะที่นักลงทุนปรับลดความเสี่ยงทางการเงิน

*ปอนด์อ่อนค่าลงเล็กน้อยเข้านี้ ก่อนที่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ จะเดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ในวันนี้ เพื่อเจรจาเรื่องการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป(อียู) หรือ Brexit

*ยูโรได้รับแรงหนุนจากผลสำรวจทางธุรกิจในยุโรป โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของทั้งภาคการผลิต, ภาคบริการ และภาคธุรกิจโดยรวมของยูโรโซนอยู่ในระดับสูงในเดือนพ.ย. และอยู่สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ในโพลล์รอยเตอร์

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 454.79 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 4.04 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 1.04 พันล้านบาท

*08.37 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.65/67 จาก 32.68 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.686/708 จาก 38.672 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 111.28/30 จาก 111.21 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1848/52 จาก 1.1850 เมื่อวาน

"ยังแข็งค่ามาได้ตาม regional เพราะปัจจัยของดอลลาร์ช่วงนี้ไม่ค่อยมี ตลาดก็คงจะแกว่งใน range ไปก่อน เพราะก่อนหน้านี้ก็ move รับข่าวกันมาเยอะแล้ว" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้